
สรุปข่าวประจำในวันที่ 5-7 ส.ค. 66 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ภาพข่าว: บรรณรักษ์ เสริมทอง (ไทยรัฐ 7 สิงหาคม 2566 หน้า 7) 
- กรมป่าไม้ ลงพ้ืนที่ติดตามบริหารแก้ปัญหาจุดชมหมอกอัยเยอร์เวง (แนวหน้า 7 สิงหาคม 2566 หน้า 8) 
- น้อมนำพระราชดำริ'พระพันปีหลวง'ร้อยเรื่องราว'สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 15' (มติชน 8 สิงหาคม 2566 หน้า 14) 

ข่าวเว็บไซต์ 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนที่ติดตามการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หลังได้รับการร้องเรียน 
(บ้านเมือง 5 สิงหาคม 2566) https://www.banmuang.co.th/news/region/339646 
ร้องเรียน'สกายวอล์คอัยเยอร์เวง' รองอธิบดีกรมป่าไม้รุดตรวจพ้ืนที่ด่วน (แนวหน้า 5 สิงหาคม 2566) 
https://www.naewna.com/likesara/748163 
กรมป่าไม้ ลงพ้ืนที่ติดตามบริหาร แก้ปัญหาจุดชมหมอกอัยเยอร์เวง (แนวหน้า 7 สิงหาคม 2566) 
https://www.naewna.com/local/748386 
ชาวม้งภูทับเบิก ปิดล้อม ขวาง จนท.อุทยานฯ ติดประกาศป้ายรื้อถอนรีสอร์ต บุกรุกผาหัวสิงห์ (มติชน 4 สิงหาคม 2566) 
https://www.matichon.co.th/region/news_4113588 
หวิดวุ่น!มวลชนม้งภูทับเบิกจอดรถขวาง-ฮือปิดล้อม จนท.ติดป้ายยึดรีสอร์ตรุกผาหัวสิงห์ อช.เขาค้อ 
(ผู้จัดการออนไลน์ 4 สิงหาคม 2566) https://mgronline.com/local/detail/9660000070178 
เผย หน่วยงานไทยตื่นตัวพร้อมดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของ EU ตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการ 
ตัดไม้ทำลายป่า (ผู้จัดการออนไลน์ 4 สิงหาคม 2566) https://mgronline.com/politics/detail/9660000070024 
ไทยพร้อมรับมือมาตรการของ EU ว่าด้วยสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) (โพสต์ทูเดย์ 4 สิงหาคม 2566) 
https://www.posttoday.com/general-news/697897 
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ปีที่: 74 ฉบับที่: 23939
วันที่: จันทร์ 7 สิงหาคม 2566
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: บรรณรักษ์ เสริมทอง

รหัสข่าว: C-230807039130(6 ส.ค. 66/05:46) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 9.36 Ad Value: 9,360 PRValue : 28,080 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15438
วันที่: จันทร์ 7 สิงหาคม 2566
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามบริหารแก้ปัญหาจุดชมหมอกอัยเยอร์เวง

รหัสข่าว: C-230807005034(7 ส.ค. 66/06:17) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 25.01 Ad Value: 31,262.50 PRValue : 93,787.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16585
วันที่: อังคาร 8 สิงหาคม 2566
Section: First Section/ผู้หญิง

หน้า: 14(ขวา)

หัวข้อข่าว: น้อมนำพระราชดำริ'พระพันปีหลวง'ร้อยเรื่องราว'สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 15'

รหัสข่าว: C-230808038078(7 ส.ค. 66/08:05) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 51.43 Ad Value: 79,716.50 PRValue : 239,149.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16585
วันที่: อังคาร 8 สิงหาคม 2566
Section: First Section/ผู้หญิง

หน้า: 14(ขวา)

หัวข้อข่าว: น้อมนำพระราชดำริ'พระพันปีหลวง'ร้อยเรื่องราว'สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 15'

รหัสข่าว: C-230808038078(7 ส.ค. 66/08:05) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 51.43 Ad Value: 79,716.50 PRValue : 239,149.50 คลิป: สี่สี(x3)
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รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หลังได้รับ 
การร้องเรียน 
วันเสาร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 17.17 น. 

 
วันที่ 5 ส.ค.66 ที่บริเวณช้ัน2 ของอาคารสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นายบรรณรักษ์ เสริมทอง  รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พ.จ.ท.
อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานท่ีท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง 
จ.ยะลา เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ภายหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่
สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา ว่าได้เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมกับเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงด้วย ในเช้าของวันที่ 23 เมษายน 2566 แต่เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจ  
รวม 3 เหตุการณ์ คือ 1.มีการขวางทางกันระหว่างรถของตนกับนักท่องเที่ยวขณะเดินทาง 2.ไม่พอใจคนจัดนักท่องเที่ยวขึ้นรถยนต์สองแถว ตะโกน
ผ่านโทรโข่งเสียงดัง และมีการแย่งคิวกันกับคณะทัวร์  3.ไม่พอใจนักท่องเที่ยวแย่งกันเข้าแถวโดยกลุ่มที่มากันจำนวนมากๆจะเรียกเพื่อนมาแทรก
แถว  โดยทั้ง 3 กรณีแจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุม  ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวสกายวอล์คโพสลงสือ่โซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกบั
การไม่ได้รับความสะดวกในการท่องเที่ยว  ซึ่งหลังได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมป่าไม้ 
เพื่อจะได้นำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป  โดยมีนายปรีชา แสงเทียน 
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส พร้อมด้วย นายสรธร เพชรแก้วเพชร ผู้อำนวยการป่านันทนาการทะเลหมอก 
อัยเยอร์เวง และเจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงร่วมช้ีแจงข้อมูล และมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพมีรายได้จากการมีแหล่ง
ท่องเที่ยวสกายวอล์ค ทั้งขับวินมอร์เตอร์ไซค์ รถสองแถว ค้าขาย ผลิตถุงหุ้มรองเท้า และเปิดที่พักโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟัง 

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง  รองอธิบดีกรมป่าไม้  กล่าวว่า  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ลงพ้ืนท่ีมารับฟังความคิดเห็นปัญหา
อุปสรรครวมถึงข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปะอาชา  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายมาโดยตลอดว่าป่าไม้ต้องทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าและร่วมพัฒนาป่าให้ได้ การที่
มีป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนท่ีอยู่รอบๆเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีรายได้จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญอยู่โดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้การท่องเที่ยวเกิดรายได้ การเดินทางมารับฟังปัญหาจากการ
ร้องเรียนของนักท่องเที่ยวท่ีสะท้อนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานพ้ืนท่ีก็ทำให้ได้รู้ว่าปัญหาบางอย่างเกิดจากท่ีผา่นมาอาจจะยังมีการ
พูดคุยกันไม่เพียงพอ ก็คงต้องคุยกันให้มากขึ้นทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ศอ.บต.และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ได้เข้าใจว่าทางป่าไม้ 
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติมีหน้าที่บริหารจัดการป่านันทนาการแห่งนี้โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ซึ่งตนเองได้
มอบหมายให้ทาง สชป.ปรับปรุงคำสั่งซึ่งออกไว้เมื่อปี2563ของป่านันทนาการ ให้เป็นปัจจุบันและให้เรียกประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยเร็ว 
โดยการนำข้อเสนอทั้งจากทางจังหวัดและจากประชาชนในพื้นที่เข้าประชุมหารือและกำหนดเป็นแนวทางมาตรการดำเนินการเพื่อจะได้เป็ นการ
แก้ปัญหาที่ถูกจุดตรงประเด็น ลดความเข้าใจผิดและความไม่เข้าใจระหว่างกัน สำหรับการที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนและผ่านสื่อโซเชียลก็เป็น
หน้าท่ีของทางหน่วยงานต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกรูปแบบโดยต้องช้ีแจงด้วยเหตุและผลตามหลักกฎหมายและระเบียบของกรมป่าไม้ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้  ยังกล่าวด้วยว่า  หากข้อมูลที่มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาเป็นความจริงซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับ
ประชาชนที่มาท่องเที่ยว ทางกรมป่าไม้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางป่านันทนาการฯเองก็อาจจะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
นักท่องเที่ยวได้ไม่ทั่วถึงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของป่านันทนาการฯที่บริหารจัดการภายใต้ระเบียบกฎหมายและความร่วมมือ  ซึ่งเรามีMOU ทั้งกับ
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ท้องถิ่นและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ดำเนินการกิจกรรมตรงนี้มาโดยตลอด การเก็บค่าธรรมเนียม การประชุมวิธีการจัดการต่างๆเรามีการประชุม
หารือกันมาตลอด เพียงแต่ว่าการดำเนินการนั้นอาจจะยังไม่ทันท่วงทีไม่ตอบสนองในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางกรมป่าไม้
และหน่วยงานในพื้นท่ีรับไปดำเนินการปรับปรุง จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้ทราบแล้วว่าเราควรจะปรับปรุงอะไร ตรงไหน โดยความร่วมมือจาก
ใครบ้าง จะได้นำข้อสังเกตและเสียงสะท้อนจากการประชุมหารือในครั้งนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนี้ให้เกิดมาตรฐานควบคู่ไปกับความ
สวยงามและปลอดภัย 
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ร้องเรียน'สกายวอล์คอัยเยอร์เวง' รองอธิบดีกรมป่าไม้รุดตรวจพ้ืนที่ด่วน 

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 15.07 น. 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนที่ติดตามการบริหารจัดการสถานที่ท่องเท่ียวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หลังได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเท่ียวผ่าน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา หารือและกำหนดเป็นแนวทางมาตรการดำเนินการเพ่ือแก้ปัญหาที่ถูกจุด ตรงประเด็น ลดความเข้าใจผิด สร้าง
ความภาพลักษณ์ท่ีดีพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวของป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

5 ส.ค.66 ที่บริเวณช้ัน2 ของอาคารสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนันต์ 
บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง  
จ.ยะลา เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ภายหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่
สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา  ว่าได้เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมกับเดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงด้วย ในเช้าของวันที่ 23 เมษายน 2566 แต่เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจ 
รวม 3 เหตุการณ์ คือ 1.มีการขวางทางกันระหว่างรถของตนกับนักท่องเที่ยวขณะเดินทาง 2.ไม่พอใจคนจัดนักท่องเที่ยวข้ึนรถยนต์สองแถว ตะโกน
ผ่านโทรโข่งเสียงดัง และมีการแย่งคิวกันกับคณะทัวร์  3.ไม่พอใจนักท่องเที่ยวแย่งกันเข้าแถวโดยกลุ่มที่มากันจำนวนมากๆจะเรียกเพื่อนมาแทรกแถว  

   
โดยทั้ง 3 กรณีแจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาควบคุม  ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสกายวอล์คโพสลงสื่อโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับการ
ไม่ได้รับความสะดวกในการท่องเที่ยว  ซึ่งหลังได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา  ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมป่าไม้  
เพื่อจะได้นำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป   โดยมีนายปรีชา แสงเทียน 
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส พร้อมด้วย นายสรธร เพชรแก้วเพชร ผู้อำนวยการป่านันทนาการทะเลหมอก 
อัยเยอร์เวง และเจ้าหน้าที่ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงร่วมช้ีแจงข้อมูล และมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพมีรายได้จากการมีแหล่ง
ท่องเที่ยวสกายวอล์ค ทั้งขับวินมอร์เตอร์ไซค์ รถสองแถว ค้าขาย ผลิตถุงหุ้มรองเท้า และเปิดที่พักโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมรับฟัง 

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง  รองอธิบดีกรมป่าไม้  กล่าวว่า  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ลงพ้ืนท่ีมารับฟังความคิดเห็นปัญหา
อุปสรรครวมถึงข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปะอาชา  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายมาโดยตลอดว่าป่าไม้ต้องทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าและร่วมพัฒนาป่าให้ได้ การที่
มีป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนท่ีอยู่รอบๆเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีรายได้จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยว
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ที่สำคัญอยู่โดยไม่กระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้การท่องเที่ยวเกิดรายได้ การเดินทางมารับฟังปัญหาจากการ
ร้องเรียนของนักท่องเที่ยวท่ีสะท้อนผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานพ้ืนท่ีก็ทำให้ได้รู้ว่าปัญหาบางอย่างเกิดจากท่ีผา่นมาอาจจะยังมีการ
พูดคุยกันไม่เพียงพอ ก็คงต้องคุยกันให้มากขึ้นท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชาวบ้าน ศอ.บต.และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ได้เข้าใจว่าทางป่าไม้ในฐานะเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติมีหน้าที่บริหารจัดการ  
ป่านันทนาการแห่งนี้โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งตนเองได้มอบหมายให้ทาง สชป.ปรับปรุงคำสั่งซึ่งออกไว้เมื่อปี2563ของป่า
นันทนาการ ให้เป็นปัจจุบันและให้เรียกประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยเร็ว โดยการนำข้อเสนอท้ังจากทางจังหวัดและจากประชาชนในพื้นที่เข้า
ประชุมหารือและกำหนดเป็นแนวทางมาตรการดำเนินการเพื่อจะได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดตรงประเด็น ลดความเข้าใจผิดและความไม่เข้าใจ
ระหว่างกัน สำหรับการที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนและผ่านสื่อโซเชียลก็เป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในทุก
รูปแบบโดยต้องช้ีแจงด้วยเหตุและผลตามหลักกฎหมายและระเบียบของกรมป่าไม้ 

  

 
  

รองอธิบดีกรมป่าไม้  ยังกล่าวด้วยว่า  หากข้อมูลที่มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาเป็นความจริง ซึ่งสร้างความไม่สบายใจให้กับ
ประชาชนที่มาท่องเที่ยว ทางกรมป่าไม้ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางป่านันทนาการฯเองก็อาจจะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
นักท่องเที่ยวได้ไม่ทั่วถึงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของป่านันทนาการฯที่บริหารจัดการภายใต้ระเบียบกฎหมายและความร่วมมือ  ซึ่งเรามีMOU ทั้งกับ
ท้องถิ่นและคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ดำเนินการกิจกรรมตรงนี้มาโดยตลอด การเก็บค่าธรรมเนียม การประชุมวิธีการจัดการต่างๆเรามีการประชุม
หารือกันมาตลอด เพียงแต่ว่าการดำเนินการนั้นอาจจะยังไม่ทันท่วงทีไม่ตอบสนองในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางกรมป่าไม้
และหน่วยงานในพื้นท่ีรับไปดำเนินการปรับปรุง จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้ทราบแล้วว่าเราควรจะปรับปรุงอะไร ตรงไหน โดยความร่วมมือจาก
ใครบ้าง จะได้นำข้อสังเกตและเสียงสะท้อนจากการประชุมหารือในครั้งนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนี้ให้เกิดมาตรฐานควบคู่ไปกับความ
สวยงามและปลอดภัย. 
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กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามบริหาร แก้ปัญหาจุดชมหมอกอัยเยอร์เวง 
วันจันทร์ ท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ีอาคารสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานท่ีท่องเที่ยวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อรับฟัง
ข้อเท็จจริงจากป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ภายหลังจากท่ีมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดซึ่งเดินทางมาเที่ยวท่ีสกายวอล์ค ทะเลหมอกอัย
เยอร์เวง ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา  ว่าได้เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา  พร้อมกับ
เดินทางไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงด้วย ในเช้าของวันท่ี 23 เมษายน 2566 แต่เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจ รวม 3 เหตุการณ์ คือ 1.มีการ
ขวางทางกันระหว่างรถของตนกับนักท่องเที่ยวขณะเดินทาง 2.ไม่พอใจคนจัดนักท่องเที่ยวข้ึนรถยนต์สองแถว ตะโกนผ่านโทรโข่งเสียงดัง และมีการ
แย่งคิวกันกับคณะทัวร์ 3.ไม่พอใจนักท่องเที่ยวแย่งกันเข้าแถวโดยกลุ่มที่มากันจำนวนมากๆ จะเรียกเพื่อนมาแทรกแถว โดยทั้ง 3 กรณีแจ้งว่าไม่มี
เจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุม ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสกายวอล์คโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับการไม่ได้รับความสะดวก  
ในการท่องเที่ยวซึ่งหลังได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมป่าไม้  เพื่อจะได้นำไปสู่การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่การท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป  โดยมีนายปรีชา แสงเทียนผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส พร้อมด้วย นายสรธร เพชรแก้วเพชรผู้อำนวยการป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และเจ้าหน้าท่ี
ป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวงร่วมชี้แจงข้อมูล และมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง 
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ชาวม้งภูทับเบิก ปิดล้อม ขวาง จนท.อุทยานฯ ติดประกาศป้ายรื้อถอนรีสอร์ต บุกรุกผาหัวสิงห์ 
วันท่ี 4 สิงหาคม 2566 - 17:45 น.  

  

ชาวม้งภูทับเบิก ปิดล้อม ขวาง จนท.อุทยานฯ ติดประกาศป้ายร้ือถอนรีสอร์ต บุกรุกผาหัวสิงห์ 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม นายทศพร ปภากุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พิษณุโลก, นายเสกสันต์ 
ลอมแปลง ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร สบอ.11 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 80 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติที่ ขค.2 (น้ำเพียงดิน) อุทยานแห่งชาติเขาค้อ, อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า, ชุดสายตรวจป้องกันและปราม สายที่ 1 สบอ.11 พิษณุโลก, 
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18 (น้ำชุน) กรมป่าไม้, กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์, สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ว่าอำเภอหล่มเก่า, ตชด.ที่ 
315, ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่า, สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์, ปลัดอำเภอหล่มเก่า ฯลฯ 

เดินทางไปจุดเกิดเหตุคดีการก่อสร้างรีสอร์ต/บ้านพักตากอากาศ รุกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อ บริเวณผาหัวสิงห์ ภูทับเบิก ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า 
จ.เพชรบูรณ์ ตามนโยบายนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รรท.ออส.) ให้รื้อถอนตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นพื้นที่
ของรัฐ ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย 

ทันทีที่กำลังเจ้าหน้าที่ 80 นาย เตรียมจะติดป้ายทั้ง 5 จุด ประกอบด้วย ป้ายการตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 3 ป้าย หน้ารีสอร์ต บริเวณผาหัวสิงห์ ภูทับเบิก 
และ 2 ป้ายแสดงอาณาเขตอุทยานฯนั้น ได้มีมวลชนในพื้นที่ (ม้ง) ขับรถกระบะสีเทา ทะเบียน ผข 8752 เพชรบูรณ์ มาจอดขวางถนนทางขึ้น  
บนเส้นทางที่เจ้าหน้าท่ีอุทยานฯนำรถกระบะมิตซูบิซิ สีเทา บรรทุกป้ายและไม้ ขึ้นไปหน้ารีสอร์ตบนเขา ส่งผลให้รถกระบะของเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถ
ลงมาได้ จากนั้นได้มีมวลชนทยอยรวมตัว 30 คน ปิดล้อมอยู่ด้านล่าง เพื่อกดดันเจ้าหน้าท่ีอุทยานฯ 

อย่างไรก็ตาม นายทศพร ปภากุล ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.11 ไม่ขอปะทะคารม หรือใส่ใจเหตุการณ์ปิดล้อม สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯติด
ป้ายทั้งหมด ระบุต้องรื้อถอนตามกฎหมาย โดย 3 ป้ายเป็นการตรวจยึดเป็นพื้นท่ีดำเนินคดีตามกฎหมาย ตาม ปจว.ข้อ 4 และ ปจว.ข้อ 5 สภ.หล่มเก่า 
ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2566 คือ ห้ามมิให้ผู้ใด ยึดถือ ครอบครอง หรือทำประโยชน์พ้ืนท่ีบริเวณนี้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย 
พร้อมกับติดป้ายบริเวณล่อแหลมและเสี่ยงต่อการบุกรุกพ้ืนท่ีอีก 2 ป้าย 

กระทั่งเวลา 12.00 น.วันเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯจำนวน 80 นาย หลังติดตั้งป้ายประกาศแล้วเสร็จ ได้เดินลงจากภูทับเบิก ปล่อยให้คน 
ในพื้นที ่(ม้ง) เจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง โดยปล่อยท้ิงรถไว้อยู่ข้างบนโดยไม่มีเหตุการณ์ใดรุนแรง 

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเหตุการณ์ปิดล้อมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่รัฐ จากชาวม้งในพื้นที่เพื่อกดดันเจ้าหน้าที่นั้นเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ก็เคยเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกัน โดยคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
สมัยที่นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  ก็ประสบเหตุการณ์ถูกม้งในพื้นที่ปิดล้อมขณะเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบรีสอร์ตบนภูทับเบิก ส่งผลให้รถนักท่องเที่ยวเข้า-ออกไม่ได้ เช่นเดียวกัน 

 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2023/08/เขาค้อ5.jpg
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หวิดวุ่น!มวลชนม้งภูทับเบิกจอดรถขวาง-ฮือปิดล้อม จนท.ติดป้ายยึดรีสอร์ตรุกผาหัวสิงห์ อช.เขาค้อ 
เผยแพร่: 4 ส.ค. 2566 15:44   ปรับปรุง: 4 ส.ค. 2566 15:44   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

   
เพชรบูรณ์ – มวลชนชาติพันธุ์ม้งภูทิบเบิกฮือ..จอดรถขวางทางขึ้นผาหัวสิงห์-ภูทับเบิก ขณะ จนท.สนธิกำลังกว่า 80 นาย ติดป้ายตรวจยึด 
รีสอร์ต/บ้านพัก-ห้ามบุกรุก อช.เขาค้อ จนคณะป่าไม้ต้องทิ้งรถไว้แล้วเดินลงเขาเลี่ยงเผชิญหน้า ปล่อยฝ่ายปกครอง/ตำรวจเคลียร์แทน 

วันนี้(4 ส.ค.66) นายทศพร ปภากุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พิษณุโลก, นายเสกสันต์ ลอมแปลง 
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ฯ สบอ.11 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขค.2 (น้ำเพียงดิน) อช.เขาค้อ, อช.ภูหินร่องกล้า, ชุดสาย
ตรวจป้องกันและปราบปราม สายที่ 1 สบอ.11 พิษณุโลก, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18 (น้ำชุน) กรมป่าไม้, กอ.รมน.เพชรบูรณ์, ฝ่ายปกครอง
อำเภอหล่มเก่า, ตชด.ที่ 315 , ตำรวจ สภ.หล่มเก่า, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ , สนง.พม.เพชรบูรณ์ ฯลฯ รวมกว่า 80 นาย 
เดินทางไปจุดเกิดเหตุคดีการก่อสร้างรีสอร์ต/บ้านพักตากอากาศ รุกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาค้อ บริเวณผาหัวสิงห์ ภูทับเบิก ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า 
จ.เพชรบูรณ์ 

ตามนโยบายนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (รรท.ออส.) ที่ให้เดินหน้ารื้อถอนตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีของรัฐ  
ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย 

แต่ทันทีที่กำลังเจ้าหน้าที่กว่า 80 นาย เตรียมจะติดป้ายทั้ง 5 จุด ประกอบด้วย ป้ายการตรวจยึดพื้นที่ หน้ารีสอร์ต บริเวณผาหัวสิงห์ ภูทับเบิก 
จำนวน 3 ป้าย และป้ายแสดงอาณาเขตอุทยานฯอีก 2 ป้าย ก็มีมวลชนชาวม้งในพื้นที่ขับรถกระบะสีเทา ทะเบียน ผข 8752 เพชรบูรณ์ มาจอด
ขวางถนนที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ กำลังนำรถมิตซูบิซิ สีเทา บรรทุกป้ายและไม้ ขึ้นไปหน้ารีสอร์ตบนเขา ส่งผลให้รถกระบะของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ 
ลงมาได้ จากนั้นได้มีมวลชนประมาณ 30 คน ทยอยรวมตัวปิดล้อมอยู่ด้านล่างเพื่อกดดันเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 

อย่างไรก็ตาม นายทศพร ปภากุล ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.11 นิ่ง หลีกเลี่ยงการปะทะคารม หรือใส่ใจเหตุการณ์ปิดล้อม ยังคงสั่งการให้
เจ้าหน้าที่อุทยานฯติดป้ายทั้งหมด โดยเป็นป้ายระบุการตรวจยึดเป็นพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมาย ตาม ปจว.ข้อ 4 และ ปจว.ข้อ 5 สภ.หล่มเก่า  
ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2566 คือ ห้ามมิให้ผู้ใด ยึดถือ ครอบครอง หรือทำประโยชน์พ้ืนท่ีบริเวณนี้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย 
ทั้ง 3 ป้าย และติดป้ายบริเวณล่อแหลมและเสี่ยงต่อการบุกรุกพ้ืนท่ีอีก 2 ป้าย 

กระทั่งเวลาประมาณ 12.00 น.เศษ เจ้าหน้าที่อุทยานฯทั้ง 80 นาย ได้ติดตั้งป้ายแล้วเสร็จก็ทิ้งรถไว้บนถนนที่ถูกจอดขวางไว้ แล้วเดินเท้าลงจาก 
ภูทับเบิกทันท ีปล่อยให้ชาวม้งในพื้นที่เจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ซึ่งต่อมากลุ่มมวลชนก็ยอมปล่อยให้เจ้าหน้าที่นำรถลงจากภูทับเบิก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปิดล้อมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่รัฐจากคนในพื้นที่ภูทับเบิก ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเมื่อ 12 กันยายน 2565 สมัยที่นาย
ทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ (ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ในปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.สำนักฯ 4 พร้อมคณะจนท.ป่าไม้  
ก็เคยถูกปิดล้อม จนรถเจ้าหน้าท่ี/นักท่องเที่ยวเข้า-ออกไม่ได้ มาแล้ว 
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เผย หน่วยงานไทยตื่นตัวพร้อมดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของ EU ตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้า 
ที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า 
เผยแพร่: 4 ส.ค. 2566 09:46   ปรับปรุง: 4 ส.ค. 2566 09:46   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
รองโฆษกรัฐบาล นางสาวรัชดาฯ เผย หน่วยงานไทยต่ืนตัวพร้อมดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของ EU ตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่
ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR)  

วันนี้ (4 ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ต่อกรณีที่ สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วย
สินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-free products Regulation : EUDR) หรือ Regulation (EU) 2023/1115 กำหนดให้ 
ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 7 กลุ่ม ได้แก่ โค โกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ถ่ัวเหลือง และไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จะต้องลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล
และแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ และวเิคราะห์ข้อมูลผ่านระบบภาพถ่ายจากดาวเทียมว่าสินค้านั้นผลิตบนพื้นที่
ตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation) หรือทำให้ป่าเสื่อมโทรม (Degradation) หรือไม่ เพื่อลดการทำลายพื้นท่ีป่าของโลก และลดการนำเข้าสินค้าที่มี
ความเสี่ยงในการทำลายป่าเข้ามาใน EU 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า เกษตรกรและผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้อง จะมีเวลาเตรียมการ (transitional period) ก่อนที่มาตรการนี้จะมี
ผลบังคับใช้ ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2567 ส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง เล็ก และย่อม (MSME) ที่จัดตั้งข้ึนภายในวันที ่31 ธันวาคม 2563 จะมีเวลา
เตรียมการ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ก่อนที่มาตรการจะมีผลใช้บังคับ โดยคาดว่า EU จะออกมาตรการลำดับรองเพื่อให้มาตรการบังคับใช้มี 
ความชัดเจนมากขึ้น อาทิ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ บทลงโทษ การจัดทำระบบฐานข้อมูล และการจัดกลุ่มประเทศตามระดับความเสี่ยงในการ
ตดัไม้ทำลายป่า  

โดยที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยได้เร่งดำเนินการในหลายมิติเพื่อเตรียมการก่อนที่มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้  หารือเกี่ยวกับผลกระทบของ
กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (Regulation on Deforestation-Free Products: EUDR) ของ EU ต่อไทย และการเตรียมความพร้อม
ของฝ่ายไทยต่อมาตรการดังกล่าว ซึ่งผลการหารือได้ทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเกษตรกรของไทย  

โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการ และสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation 
free products Regulation : EUDR) ดังนี ้

1) จัดทำขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียมแสดงพ้ืนท่ีป่า)  

2) มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการควบคุมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้สินค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถวางจำหน่ายได้ 

โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์จากยางพาราของประเทศไทย สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำยาง (latex) ยางก้อนถ้วย (cup lump) ยางเครป 
(rubber crepe) ยางแผ่นดิบ (rubber sheet) ยางแผ่นรมควัน (rubber smoked sheet) จะต้องไม่มีที่มาจากสวนยางที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ 
ตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) โดยมาตรฐาน FSC ได้มีการใช้เป็นการทั่วไปแล้ว ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย ได้รวบรวม
ชาวสวนยางให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน FSC ในนามของสมาชิกกลุ่มจัดการสวนยางพารา (FSC) แล้ว ส่วนการออกกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจาก
การตัดไม้ทำลายป่า ปัจจุบันคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และกำลังเข้าสู่กระบวนการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย
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ภายในปี 2567 โดยขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศ 
และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานกับ EU เตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดสัมมนา ฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจก่อน
มาตรการจะบังคับใช้จริง  

“ด้วยผลกระทบจากความท้าทายในประเด็นสิ่งแวดล้อม  ที่ส่งผลโดยตรงต่อประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ  เกิดเป็นความตื่นตัวต่อกระแส 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การป้องกันดูแล รักษาโลก อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดเป็น มาตรการ กฎระเบียบจากองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อกำหนดกติกาให้ทั่วโลก ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญปรับการทำงานจากให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  เป็นประเมินและ 
หาโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลห่วงกังวลและกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลขานรับ เตรียมพร้อมในการ
ดำเนินการตามมาตรการ” นางสาวรัชดาฯ กล่าว 
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ไทยพร้อมรับมือมาตรการของ EU ว่าด้วยสินค้าปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) 
04 สิงหาคม 2566 

รองโฆษกรัฐบาลเผย หน่วยงานไทยต่ืนตัวพร้อมดำเนินการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของ EU ตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการ 
ตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต่อกรณีที่ สหภาพยุโรป (อียู) ได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าท่ีปลอดจาก
การตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-free products Regulation : EUDR) หรือ Regulation (EU) 2023/1115 กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 
7 กลุ่ม ได้แก่ โค โกโก้ กาแฟ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ถั่วเหลือง และไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์จะต้องลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลและแจ้งข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบภาพถ่ายจากดาวเทียมว่าสินค้านั้นผลิตบนพ้ืนท่ีตัดไม้ทำลายป่า 
(Deforestation) หรือทำให้ป่าเสื่อมโทรม (Degradation) หรือไม่ เพื่อลดการทำลายพื้นท่ีป่าของโลก และลดการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงในการ
ทำลายป่าเข้ามาใน EU 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า เกษตรกรและผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้อง จะมีเวลาเตรียมการ (transitional period) ก่อนที่มาตรการนี้จะมี
ผลบังคับใช้ ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2567 ส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง เล็ก และย่อม (MSME) ที่จัดตั้งข้ึนภายในวันที ่31 ธันวาคม 2563 จะมีเวลา
เตรียมการ ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2568 ก่อนท่ีมาตรการจะมีผลใช้บังคับ โดยคาดว่า EU จะออกมาตรการลำดับรองเพื่อให้มาตรการบังคับใช้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น เช่นการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ บทลงโทษ การจัดทำระบบฐานข้อมูล และการจัดกลุ่มประเทศตามระดับความเสี่ยงในการ 
ตัดไม้ทำลายป่า 

โดยที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐของไทยได้เร่งดำเนินการในหลายมิติเพื่อเตรียมการก่อนที่มาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้  หารือเกี่ยวกับผลกระทบของ
กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (Regulation on Deforestation-Free Products: EUDR) ของ EU ต่อไทย และการเตรียมความพร้อม
ของฝ่ายไทยต่อมาตรการดังกล่าว ซึ่งผลการหารือได้ทำให้เกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเกษตรกรของไทย 

โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการ และสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation 
free products Regulation : EUDR) ดังนี ้

1) จัดทำขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และข้อมูลภาพ
ถ่ายดาวเทียมแสดงพ้ืนท่ีป่า) 

2) มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการควบคุมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้สินค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถวางจำหน่ายได ้

โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์จากยางพาราของประเทศไทย สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำยาง (latex) ยางก้อนถ้วย (cup lump) ยางเครป 
(rubber crepe) ยางแผ่นดิบ (rubber sheet) ยางแผ่นรมควัน (rubber smoked sheet) จะต้องไม่มีที่มาจากสวนยางที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ 
ตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) โดยมาตรฐาน FSC ได้มีการใช้เป็นการทั่วไปแล้ว ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย ได้รวบรวม
ชาวสวนยางให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน FSC ในนามของสมาชิกกลุ่มจัดการสวนยางพารา (FSC) แล้ว ส่วนการออกกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจาก
การตัดไม้ทำลายป่า ปัจจุบันคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และกำลังเข้าสู่กระบวนการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ภายในปี 2567 โดยขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลการเพาะปลูกยางพารา และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่
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ระหว่างการจัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศ 
และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานกับ EU เตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดสัมมนา ฝึกอบรมให้เกิดความเข้าใจก่อน
มาตรการจะบังคับใช้จริง 

“ด้วยผลกระทบจากความท้าทายในประเด็นสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลโดยตรงต่อประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ เกิดเป็นความตื่นตัวต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การป้องกันดูแล รักษาโลก อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดเป็น มาตรการ กฎระเบียบจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนด
กติกาให้ทั่วโลก ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญปรับการทำงานจากให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นประเมินและหาโอกาสเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลห่วงกังวลและกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลขานรับ  เตรียมพร้อมในการดำเนินการตาม
มาตรการ” 

 

 


